

Số: 1399/SKHĐT-HTDNKN

*Đồng Tháp, ngày 31 tháng 5 năm 2022*

V/v đề nghị của Tạp chí Diễn đàn  
doanh nghiệp về thực hiện chương trình  
tuyên truyền “Đồng Tháp: Kiến tạo  
môi trường đầu tư, phát triển kinh tế”

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 817/VPUBND-THVX ngày 18/5/2022 về việc đề xuất kiến nghị của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp; theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có ý kiến đề xuất, gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

Qua nghiên cứu văn bản số 101/2022/CV-DĐDN ngày 04/5/2022 của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp về việc thực hiện chương trình tuyên truyền “Đồng Tháp: Kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế”, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

### **1. Về đề xuất nội dung thực hiện:**

Theo đề xuất của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp<sup>(1)</sup> phối hợp cùng Tỉnh thực hiện ấn phẩm về chương trình tuyên truyền “Đồng Tháp: Kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế” có thể hỗ trợ cho Tỉnh trong hoạt động truyền thông về xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư; cập nhật, bổ sung thêm tài liệu về môi trường đầu tư, kinh doanh của Tỉnh,... góp phần giới thiệu tiềm năng của Tỉnh đến nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, các chuyên mục theo đề cương của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp gửi đến phần lớn dưới dạng bài viết hoặc bài phỏng vấn; các nội dung, phương pháp thể hiện chuyên đề chưa có điểm nhấn, thu hút,... Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan đầu mối, theo dõi việc triển khai Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm trên địa bàn Tỉnh) xem xét chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức buổi làm việc, trao đổi cụ thể với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp về việc chuẩn bị lại bố cục, nội dung chuyên đề phù hợp với yêu cầu thực tế.

### **2. Về thời gian thực hiện:**

Theo đề xuất của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, thời gian thực hiện chuyên đề vào tháng 5-6 năm 2022. Tuy nhiên, UBND Tỉnh đang dự kiến tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thời điểm quý IV năm 2022. Do đó, Sở Kế hoạch và

---

<sup>(1)</sup> Cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đầu tư đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông khi trao đổi thống nhất về nội dung chuyên đề của ấn phẩm sẽ xem xét thời gian thực thiện và phát hành ấn phẩm vào khung thời gian phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, HTDNKN<sub>(lmk)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Ngọc Đào**